



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
9 พฤษภาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สยามโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, thaipbs, thebangkokinsight, nationtv, isaranews) ทีวีช่อง 5, 9, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. และผู้บริหาร สร. เปิดตัวชุด PPE แบบใช้ซ้ำได้ จากการพัฒนาร่วมกันของ ออย. องค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญมาก โดยเฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ และคนทำงานฝ่ายปฏิบัติงานด้านหน้า

-รมว.สร. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ถือว่าดีกว่าเดิมมาก เพราะ สร.และรัฐบาลมีเป้าหมายร่วมกันคือทำให้คนไทยปลอดภัยจากโรค ส่วนประชาชน การที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทำให้สู้กับโรคได้ดี จากที่มีผู้ป่วยต้องนอนรพ. 1.6 พันเตียง วันนี้มีเพียงประมาณ 150 เตียง ต้องขอบคุณการบริหารจัดการของทุกฝ่าย รวมถึงระบบฮอสมิทที่ช่วยลดภาระรพ. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้ไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจด้านการสาธารณสุขของโลก

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า นวัตกรรม ชุด PPE (Isolation Gown) รุ่นเราสู้ เป็นเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำ สามารถซักและใช้ซ้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง ผลิตล็อตแรก 44,000 ชุด และเริ่มทยอยส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมจนครบภายในเดือนพ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะส่งมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์จัดสรรไปรพ.ต่าง ๆ ต่อไป คาดว่าจะทดแทน Isolation Gown ที่ต้องสั่งนำเข้ากว่า 800,000 ชุด นอกจากนี้ ออย.ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตและอนุญาตให้ทั้ง 13 บริษัท ดำเนินการผลิตชุด Isolation Gown รุ่นเราสู้ เพื่อให้เพียงพอและทดแทนการนำเข้า

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การตรวจสอบการอนุญาตสถานที่ผลิตชุด Isolation Gown รุ่นเราสู้ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ออย. เลือก “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือตรวจสอบได้จากฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรุ่นเราสู้เป็นชุดที่ใช้ซ้ำได้ จึงมีฉลากแสดงวิธีการทำความสะอาดแตกต่างจากชุด Isolation Gown แบบครั้งเดียวทิ้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, สำนักโฆษก)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มความเชื่อมั่นผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย COVID-19 โดยแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้และประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 รวมถึงระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกตรวจติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และอำนวยการรักษาคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และยังแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหาร-นักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และสปสข. ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อให้การรับรองและการต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่าย รวมถึงพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้อำนาจระบบคุณภาพ สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากลได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ lokwannee

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ถอดรหัสจัดระเบียบตลาด ลดเสี่ยงโควิด 19” ระบุว่า กรมฯ และภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญกับมาตรการคัดกรอง เน้นให้มีอ่างล้างมือ ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง มีป้ายแจ้งเตือน มีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดชุมชน ตลาดน้ำ ต้องขอความร่วมมือเรื่องห้ามจัดโปรโมชั่นจูงใจเพราะทำให้คนเบียดเสียด ลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ซึ่งตลาดกว่าร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือดี เหลือแค่การเว้นระยะห่างซึ่งการตีเส้นจัดระยะช่วยได้

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการออนไลน์

-กรมอนามัย ร่วมมือกับ ลอรีอัล ประเทศไทย แผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ จัดบรรยายให้ความรู้รายละเอียดมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับร้านเสริมสวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามแนวทางที่ ศบค. ได้ประกาศข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-ครบ 1 สัปดาห์ ที่กรมควบคุมโรคเปิดสายด่วน 1422 เพิ่ม 3 ภาษาเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไทย ใช้สื่อสารโรคโควิด-19 ได้รับผลตอบรับดี แรงงานส่วนใหญ่โทรมาสอบถามเพราะกังวลกลัวติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaipbs

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน หาหรือแนวทางเตรียมความพร้อมให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติศาสนพิธี และมีที่พึ่งทางจิตใจเพื่อช่วยลดภาวะเครียด โดยมีคำแนะนำสำหรับการจัดการในพุทธสถาน ดังนี้ 1.จัดให้มีระบบคัดกรอง บริเวณทางเข้าพุทธสถานตามความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมจุดล้างมือ 2.แม่ชี หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการเจ็บป่วย ไข้จัดร่วมประกอบพิธีกรรมและพบแพทย์ทันที 3.กรณีที่มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ควรปฏิบัติตามมาตรการของ สร. อย่างเคร่งครัด 4.งดหรือเลื่อนกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความแออัดออกไปก่อน 5.ดูแลความสะอาด และจัดพื้นที่อาคารสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thainews

## ประเด็นข่าว

-นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโปรแกรมการดูแลจิตใจด้วยตนเอง เพื่อปรับตัวเข้าสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ มี 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มที่สงสัยว่าติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการไม่รุนแรง กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการรุนแรง แต่ยังสามารถทำงานได้ และกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 อาการรุนแรงมาก ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในไอซียู โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ผักกักกะที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจในการดูแลตนเอง มีการฝึกสมาธิและสติในแนวสุขภาพจิต เป็นการอธิบายและแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ของกรมสุขภาพจิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์เชิญชวนให้คนตี้มเหล้าที่บ้าน พร้อมโชว์รูปผลิตภัณฑ์เครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่ตี้มหรือที่กักตุนไว้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์เบียร์ และจัดโปรโมชั่นในช่วงที่ประเทศไทยมีวิกฤตโควิด 19 เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และมาตรา 30 ซึ่งจะตรวจสอบว่าหลักฐานเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะนำเสนอผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ และจะออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำ หากไม่มาจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหมายเรียก เพื่อพิจารณาโทษตามกฎหมายต่อไป

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, mcoot, innnews, thaipbs, mthai, js100, one31, newstv, sanook, kapook, thansetthakij, thebangkokinsight, workpointnews, thestandard, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์) ที่วีทูกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย (8 พ.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ในจำนวนนี้ เป็นการค้นหาเชิงรุกใน จ.ยะลา 3 ราย เป็นชายไทยทั้งหมด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่เคยสัมผัสกับผู้เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย ถือเป็นวันที่ 3 ส่วนอีก 5 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว เพศหญิงทั้งหมด อยู่ในศูนย์กักกันผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเตา จ.สงขลา ผู้ป่วยสะสม 3,000 ราย หายป่วยสะสม 2,784 ราย อยู่ระหว่างรักษา 161 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม และในรอบ 28 วันที่ผ่านมา มี 43 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ สำหรับเที่ยวบินที่จะนำคนไทยตกค้างกลับไทย 8 พ.ค. มาจากอียิปต์ 199 คน เป็นนักเรียนนักศึกษา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 100 คน เป็นแรงงานตกค้าง 9 พ.ค. มาจากเวียดนาม 35 คน ญี่ปุ่น 212คน และเนเธอร์แลนด์ 50 คน 10 พ.ค. มี 3 เที่ยวบิน มาจากไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น (โตเกียว) 11 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จาก อินเดีย (นิวเดลี) และญี่ปุ่น (โตเกียว) 12 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จากสหรัฐอเมริกา รัสเซีย (มอสโก) และ 13 พ.ค. 2 เที่ยวบิน จากฟิลิปปินส์ (มะนิลา) และอินเดีย (คยา) ส่วนคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก มาจากเมียนมา 2 คน มาเลเซีย 348 คน สปป.ลาว 9 คน กัมพูชา 9 คน ตั้งแต่ 18 เม.ย. - 7 พ.ค. เดินทางเข้ามา 8,892 คน ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ตั้งแต่ 3 เม.ย.-7 พ.ค. 14,372 ราย กลับบ้านแล้ว 5,080 ราย

-ช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 7 พ.ค. ต่อเนื่องเข้าวันที่ 8 พ.ค. มีผู้กระทำผิดชุมนุม มั่วสุม 126 ราย เพิ่มจากคืนก่อน 28 ราย โดยตี้มสุรายังเป็นอันดับหนึ่ง 56% เล่นการพนัน 31% และยาเสพติด 12% การออกนอกเคหสถาน 610 ราย ลดจากคืนก่อน 73 ราย ขอนเน้นย้ำว่า แม้จะมีการผ่อนคลายเป็นแต่ก็ต้องมีการจำกัดพฤติกรรมในบางส่วน ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่แพร่กระจายเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม เดินทางไปพบปะสมาคมธุรกิจโรงแรมไทย เพื่อรับฟังผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 และแนวทางแก้ไข ก่อนที่จะผ่อนปรนให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการในการคลายล็อคระยะที่ 2 ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมศบค. สัปดาห์หน้า เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้า ที่เบื้องต้นจะผ่อนปรนให้เปิดกิจการในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ภายใต้การควบคุมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ)

-นายสุทธิ สุโกศล ปลัด ก.แรงงาน เผยว่า ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2.การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พ.ย. 2563 3.ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน น่าร่องใน จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่าง ๆ 4.สำรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 5.แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 6.ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 7.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ 8.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 9.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ร่วางงาน 10.ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน 11.รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและจำนวนแรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และแจ้งข้อมูลให้ ศบค. ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ โดยให้ผู้ว่าฯ แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) นายอำเภอ แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมตำบล (ศปก.ต.) และ

## ประเด็นข่าว

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง (ศปก.ทน./ศปก.ทม.) พร้อมกำกับดูแลตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก

-กลุ่ม ปตท. ระดมความช่วยเหลือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในด้านงานวิจัย พัฒนา จัดหา และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ รวมถึงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน ในภารกิจสู้โควิด 19 พร้อมก้าวผ่านทุกอุปสรรคร่วมกับคนไทยทุกคน

## ประเด็นที่มีผลกระทบ

## 1.กรณีปลดเงินและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, mcof, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทวีตช่อง 5, 9, TNN, ThaiPBS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการปลดประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ออกจากบัญชีประเทศกลุ่มเสี่ยง ว่า เป็นไปเพื่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีเงินช่วยเหลือไทยในเรื่องของเวชภัณฑ์และยาต่าง ๆ และเอกอัครราชทูตทั้งสองประเทศก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการวิชาการน่าจะมีการประชุมไปแล้ว และกำลังทำเรื่องส่งมาให้พิจารณาลงนาม ทั้งนี้มาตรการภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมาตรการตั้งข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศยังทำควบคู่กันไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, mcof, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, thestandard, newstv, nationweekend, 77kaoded, สำนักโฆษก, สำนักข่าวอินโฟเควส

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงกรณีการเสนอถอนเงินและเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายว่า เป็นเพียงข้อเสนอในที่ประชุม ศบค. ยังต้องมีขั้นตอนหารือ รวมทั้งเสนอเข้าที่ประชุมศบค.โรคติดต่อแห่งชาติตามขั้นตอน ยืนยันว่าไทยยังคงมีมาตรการเคร่งครัด ขณะนี้ไม่อนุญาตให้เที่ยวบินโดยสารทั่วไปเข้าประเทศ มีมาตรการ Fit to Fly ก่อนเดินทาง ผู้เดินทางเข้าประเทศยังต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine หรือ Local Quarantine ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ในระยะยาวหากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยก็จะมีมาตรการดูแลเช่นเดียวกับคนไทย

## 2.ระบบการตรวจหาเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์nationweekend, ประชาไท

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงถึงการตรวจค้นหาเชื้อผู้สงสัยติดโควิด 19 จำนวน 40 ราย ที่ จ.ยะลา ถึง 3 แล็บ และพบว่าไม่ติดเชื้อ เป็นการทวนสอบตามมาตรฐานทั่วไป หากการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และ 2 ไม่ตรงกัน ก็ต้องตรวจครั้งที่ 3 เช่นเดียวกับกำลังพลของกองทัพเรือ 1 ราย ที่การตรวจครั้งที่ 1 ผลเป็นบวก ครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ จึงต้องทวนสอบ ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นในระบบที่ท่ามาตลอด และนอกจากเร่งตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสองกลุ่มหลักแล้ว ยังเน้นการตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ รวม 6 กลุ่ม แบ่งเป็น 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู้ต้องขัง 3.คนขับรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณีย์ พนักงานส่งของ 5.แรงงานต่างด้าว และ 6.ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง จำนวนตัวเลขผู้ได้รับการตรวจสูงเพียงพอ ยืนยันถึงความสามารถของระบบการทำงานและมั่นใจได้

## 3.ผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท

-โฆษก ศบค. ระบุ ศบค.วางแผนตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละประเภท ทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริม ไม่อยากให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกิดโทษรุนแรงหรือถูกปรับ แต่ต้องการให้เกิดความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดจะสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้ แต่หากไม่มีปฏิบัติตามอาจต้องปิดปรับปรุง ก่อนจะอนุญาตให้เปิดบริการใหม่อีกครั้ง โดยชุดตรวจประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ซึ่งมีมาตรการหลักและมาตรการเสริมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และประเภทการใช้บริการ ซึ่งการร่วมมือของประชาชนกว่าร้อยละ 90 จะทำให้เปิดระยะต่อไปได้

## 4.เผยตัวเลขผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, thestandard, 77kaoded

-โฆษก ศบค. เผย หลังมีการปรับแผนการค้นผู้ป่วยเพิ่มด้วยการปรับเกณฑ์ผู้ป่วย PUI ตั้งแต่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนทั่วไปเข้าเกณฑ์ 16,439 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 38 ราย คิดเป็น 0.23%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, newstv

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผย สธ.ได้ปรับเกณฑ์การเฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อโควิด 19 (PUI) เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อได้มากที่สุด ดังนี้ หากมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ปวดอึกเสบ จมูกไม่สามารถรับรู้อกลิ่น และ/หรือมีประวัติไข้ อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีประวัติเดินทางหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด ติดต่อกับคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือสัมผัสกับผู้ป่วย ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตรวจหาเชื้อต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 5.การกลายพันธุ์ของโควิดส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนล่าช้า

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-นักวิจัยในสหรัฐอเมริกา มีความกังวลว่า โควิด 19 มีการกลายพันธุ์ใหม่ อาจทำให้การพัฒนาวัคซีนช้าลงไปอีก ในส่วนประเทศไทย ถือเป็นนโยบาย

## ประเด็นข่าว

ระดับประเทศ ขณะนี้มี 5 หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาวัคซีน ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และถ้าร่วมกับอาเซียนเราอาจจะเป็นประเทศแรกๆ ที่มีโอกาสได้ใช้วัคซีน

## 6. การผ่อนปรนระยะ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายกฯ เผย เตรียมผ่อนปรนระยะ 2 พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันให้ยอดติดเชื้อเหลือหลักหน่วย จากนั้นเข้าหารือกับสมาคมโรงแรมไทย รับฟัง 4 ข้อเสนอกระตุ้นธุรกิจ ขณะที่ ศบค. ระบุ หลังผ่อนปรนพบหลายฝ่ายให้ความร่วมมือดี แม้จะมีหลายกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่เข้มงวดเว้นระยะ รวมทั้งร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์กลาง แต่มีสายตรวจออกตรวจสอบชี้แนะ ทั้งนี้ ถ้ายอดผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูง วันที่ 17 พ.ค. จะปลดล็อกระยะ 2 เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ประเภทช้อปปิ้ง-ช้อปปิ้ง-ช้อปปิ้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, workpointnews, mcot, js100, ผู้จัดการ)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม 8 กลุ่ม ดังนี้ 1.ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 2.ห้างสรรพสินค้า 3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 4.สถานเสริมความงาม 5.สถานบริการ fitness/สนามกีฬาในร่ม/โรงยิม 6.การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในศูนย์ประชุม ในโรงแรม ภายในองค์กร 7.กองถ่ายทำภาพยนตร์/ถ่ายแบบ/ถ่ายคลิป และ 8.สวนสนุก/สวนน้ำ/สนามเด็กเล่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดทำข้อมูลความพร้อมของกิจการและข้อเสนอต่อ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ต่อไป

## 7. ผลตรวจต่างดาวพบติดเชื้อเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายจรรูวัฒน์ เกตุยงกลา ผวจ.สงขลา เผยว่า จากการเฝ้าระวังตรวจซุ่มเสี่ยงชาวต่างชาติลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน เป็นชาวโรฮิงจา 3 คน ชาวพม่า 2 คน เพศหญิงทั้งหมด แพทย์ได้แยกตัวไปรักษาในรพ.สนามศูนย์กักตัว ตม.สะเดา รวมกลุ่มคนต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองติดเชื้อ 65 คน จากกลุ่มคนต่างดาวในศูนย์กักตัว ตม.สงขลา 115 คน รักษาในรพ. 3 คน รักษาหายกลับศูนย์กักตัว 4 คน มีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงรักษาในรพ.สนามศูนย์กักตัว 58 คน ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีผู้ป่วยรายเดิมที่รักษาในรพ. 7 คน และรักษาหายแล้ว 60 คน จากทั้งหมด 128 คน

## 8. รวมกลุ่มทำพิธีกรรมเสี่ยงติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ch8

-นายสุรียัน เศษศรี สสอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายอำเภอ และตำรวจ เรียกผู้ปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา มาพูดคุยทำความเข้าใจ หลังรวมกลุ่มประกอบพิธีกรรมด้วยการหายใจเร็วๆ แรงๆ ถึ่ๆ เชื่อว่าเป็นการแก้กรรมรักษาโรค ซึ่งผู้ปฏิบัติจะมีการอาเจียน ขากเสมหะด้วย ซึ่งแพทย์ระบุว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการหายใจเร็วๆ แรงๆ ถึ่ๆ ทำให้เกิดภาวะชักเกร็ง และยังไม่มียาต้านไวรัสรักษาโรคได้

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, kapook, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, js100, xinhua-thai)

-WHO ออกแถลงการณ์เตือนว่า จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในแอฟริกา 83,000-190,000 ราย และจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 29-44 ล้านราย หากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดล้มเหลว

-**สหรัฐฯ** นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาอู๋ฮั่น ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นไปได้ยากที่จุดเริ่มต้นของโรคโควิด 19 จะเกิดจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ด้านเจ้าหน้าที่เดินขบวนพาเหรดที่ศูนย์การแพทย์ซีตาร์ ซินาย เวสต์ฮอลลิวูด แคลิฟอร์เนีย เพื่อมอบธงชาติอเมริกาให้แพทย์-พยาบาล แสดงความขอบคุณและส่งกำลังใจที่ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด 19

-**จีน** ทีมนักวิจัยพบ Sars-CoV-2 ในตัวอย่างน้ำอสุจิของกลุ่มผู้ป่วยโควิด 19 ชาย 6 ราย จากทั้งหมด 38 ราย ซึ่งการค้นพบดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลขั้นต้น และจากกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อย ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาว่าการมีเพศสัมพันธ์จะมีผลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่

-**ออสเตรเลีย** ประกาศแผนการ 3 ขั้นตอนเพื่อยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

-**ญี่ปุ่น** อนุญาตให้มีการใช้ยาเคมีเวชภัณฑ์รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีอาการวิกฤติ ถือเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากสหรัฐฯ

-**อังกฤษ** นักระบาดวิทยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์การรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 ยืนยันจดหมายลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีที่ตนละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

-**บราซิล** พบผู้ติดเชื้อช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมาถึง 10,503 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตสูงสุดถึง 615 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 126,611 ราย เสียชีวิต 8,588 ราย

-**เกาหลีใต้** เปิดแผนการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการรักษาการติดเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจสูงถึง 70 ล้านบาท หรือราว 1.8 ล้านบาท

-**สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 768 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ติดเชื้อสะสม 21,707 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**ลาว** ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 26 วันติดต่อกัน ด้านร้านอาหารยังเข้มมาตรการ มาเกิน 4 จัดโต๊ะใหม่



## ประเด็นข่าว

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 3,885,193 ราย ผู้เสียชีวิต 268,801 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 1,278,485 ราย รองลงมา สเปน 256,855 ราย อิตาลี 215,858 ราย สหราชอาณาจักร 206,715 ราย รัสเซีย 177,160 ราย ฝรั่งเศส 174,791 ราย และเยอรมนี 169,015 ราย

## บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นชาวสเปนเซียล

-เสนอว่า ศบค. แลลงตัวเลขผู้ติดเชื้อ-ผู้ป่วยรายใหม่ของไทยดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องขอชื่นชมสาธารณสุขที่มีศักยภาพมาก เป็นจุดแข็งหลักในการสกัดโควิด 19 ไม่ให้ลุกลาม และทำให้ภาคธุรกิจในส่วนที่ไม่สุ่มเสี่ยงเปิดให้บริการนำร่องไปแล้วหลายชนิด ขณะที่กีฬาโอลิมปิกได้รับอนุญาตให้ปลดล็อกก่อน มีการประเมินว่าเป็นเพราะนายๆ ชอบเล่นกอล์ฟ จึงได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-หลังการคลายล็อก มีการเปิดเตียงแย่งซื้อเครื่องดีมีแอลกอฮอล์เพื่อกักตุน ทำให้นายๆ ขู่ว่าถ้าไม่จัดระเบียบจะไม่ให้ขายหรือปิดห้าง บทเรียนคลายล็อกช่วงแรกจึงเป็นอุทาหรณ์ให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และประชาชน ที่ไปร่วมกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ฝ่าฝืนกฎกติกาทางสังคม หวังว่าเมื่อครบ 14 วัน จำนวนผู้ติดเชื้อจะไม่เพิ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน้าชน

-เสนอว่า สวนสาธารณะ และสถานที่ออกกำลังกายทั่วประเทศ แม้ภาครัฐจะมีมาตรการผ่อนคลายเป็นพิเศษ แต่ก็ควรรับฟังคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยโดยกรมอนามัย ให้ความรู้ ว่าไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะวิ่ง เว้นระยะห่าง งดการสัมผัสและสวมหน้ากากขณะพูดคุยเท่านั้น ส่วนผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ทุกคนที่ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

## วัคซีนไขหวัดใหญ่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับบุคลากรการแพทย์ รพ.รามธิบดี 5,000 โดส โดยสธ.เลื่อนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่เร็วขึ้น เป็นวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2563 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทันต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งมีอาการป่วยคล้ายไขหวัดใหญ่ ลดการป่วย ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากไขหวัดใหญ่ นอกจากนี้ สธ.ได้ร่วมกับสพช. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4.11 ล้านโดส ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี, ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน), บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, โรคธาลัสซีเมียและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้ที่เป็นโรคอ้วน

## โรคฮีตสโตรก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด ขอให้ประชาชนระวังการเจ็บป่วยตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเสียชีวิต ได้แก่ เพลียแดด โรคลมร้อน หรือฮีตสโตรก เกิดจากการทำกิจกรรมหรือทำงานในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวและควบคุมความร้อนในร่างกาย ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## วันธาลัสซีเมียโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcof, newstv

-กรมการแพทย์ ระบุ โรคธาลัสซีเมีย มีหลายชนิดและรุนแรงแตกต่างกัน ผู้ป่วยที่พบมากจะมี 2 กลุ่ม คือ 1.ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก 2.อาการรุนแรงปานกลาง - รุนแรงมาก ผู้ป่วยจะซีด อาจตรวจพบตั้งแต่อายุเพียง 2 - 3 เดือนแรก ถ้ารุนแรงมาก จะตาเหลือง อ่อนเพลีย เจริญเติบโตไม่สมอายุ ม้ามและตับโต กระดูกใบหน้าเปลี่ยนรูป ระยะยาวจะมีกระดูกเปราะหักง่าย เจ็บป่วยบ่อย การรักษาเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 1.การดูแลทั่วไป ผู้ป่วยต้องมีสุขอนามัยที่ดี สะอาด รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และวิตามินโฟเลทตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ฉีดวัคซีนเหมือนเด็กปกติ โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี หลีกเลี่ยงการกระแทก เพราะกระดูกเปราะอาจหักได้ง่าย 2.รักษาแบบประคับประคอง และ 3.รักษาให้หายขาดโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมกับแพทย์ในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มแรกที่แพทย์วินิจฉัย

## วิธีดูแลสุขภาพกาย-ใจ ตามศาสตร์แผนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำการใช้ชีวิตตามแบบแพทย์แผนไทย เน้นการใช้ชีวิตดีดธรรมชาติ 2 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ควรดูแลสุขภาพกายด้วยอาหารสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย เช่น เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า น้ำตรีผลา ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ดอกขี้เหล็ก ยอดมะยม ใบเหลียง ยอดสะเดา มะระขี้นก มะขามป้อม กลุ่มที่มีงานวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่า มีสารสำคัญที่อาจจะมีศักยภาพช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม ใบหม่อน แอปเปิล กะเพรา 2.ด้านจิตใจ ด้วยการออกกำลังกาย แนะนำท่าการออกกำลังกายในเพลงไท่สูซุส ประยุกต์มาจากท่าฤทธิษีดัดตน (วัดโพธิ์) 6 ท่า สามารถค้นหาใน YouTube พิมพ์คำว่า “ไท่สูซุส”

## เบียร์สดกระป๋อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-กรณีที่มีการโพสต์ขายเบียร์บรรจุในกระป๋องใส่ติดโลโก้ห้อยต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงแต่เป็นการนำมาแยกบรรจุเอง เพจเฟซ

## ประเด็นข่าว

บ็ุกผู้บริโภค โพสต์ข้อความระบุว่า การขายเปียร์ในรูปแบบนี้ผิดกฎหมายหลายข้อ ตั้งแต่แพ็คเกจจิ้งไม่ได้รับรองจากบริษัทโดยตรง ไปจนถึงแสตมป์ และ ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการโปรโมทโดยเจ้าของแบรนด์ไม่ทราบเรื่อง

**คลิปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สั่งตรวจสอบคลิปรถพยาบาลที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประตูท้ายเปิดออกขณะรถกำลังวิ่ง ทำให้เตียงที่มีผู้ป่วยนอนอยู่หลุดออกมาอยู่บนพื้นถนน เบื้องต้นทราบว่า เป็นรถของอาสาในเขตกทม. ซึ่ง สพฉ. จะสอบถามต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแลว่า เป็นการไปรับผู้ป่วยอะไร และการปฏิบัติการอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ สพฉ. กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนคลิปเหตุการณ์ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่อาสากู้ชีพทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บอาการสาหัสโดยไม่ สพฉ. จะตรวจสอบเช่นเดียวกัน เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินให้ปลอดภัย และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

